

Số: 172/UBND-VP

Hòn Đất, ngày 04 tháng 5 năm 2019

V/v tăng cường thực hiện chính sách
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên
địa bàn huyện Hòn Đất

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Công văn số 449/CV/HU ngày 29/3/2019 của Huyện ủy Hòn Đất về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị – xã hội; số người tham gia BHYT tăng qua từng năm; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng; tính đến tháng 4/2019 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,3% dân số trong toàn huyện; người tham gia BHXH tự nguyện là 369 người; BHXH bắt buộc 3.885 người; bảo hiểm thất nghiệp 3.096 người.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT ở một số lĩnh vực, địa bàn còn thấp. Công tác tuyên truyền và việc chấp hành Luật BHXH, BHYT có mặt chưa tốt; số doanh nghiệp trên địa bàn chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động còn khá nhiều; tình trạng chậm đóng, nợ BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra. Quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT có mặt chưa chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT chưa thường xuyên.

Để thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách bảo hiểm xã hội, Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 04-7-2013 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Công văn số 449-CV/HU, ngày 29-3-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng

cường lãnh đạo chính sách BHXH, BHYT; Công văn số 235/UBND-VP ngày 05/7/2018 về tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT trên địa bàn huyện; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao trách nhiệm các ngành, các tầng lớp nhân dân về lợi ích, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích của người dân, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Bảo hiểm xã hội Hòn Đất

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, các giải pháp tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, tổ chức các mô hình, các đại lý bán BHYT thuận lợi, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, thanh quyết toán BHYT; tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT thực hiện quyền và nghĩa vụ khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; thường xuyên phối hợp với Đài Truyền thanh trong việc tuyên truyền các chính sách về BHYT.

3. Trung tâm Y tế huyện

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao ý thức, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là người có thẻ BHYT. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đấu thầu, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế; quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích quỹ BHXH, BHYT, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, hạn chế, khuyết điểm.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện và các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với các tổ chức, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng và các hành vi gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, cách làm hiệu quả trong hệ thống tổ chức của mình về vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, kịp thời đề xuất khắc phục những khó khăn, vướng mắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

5. Đài Truyền thanh huyện

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tăng cường phát thanh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; về quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT và trên hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia.

6. UBND các xã, thị trấn

Chỉ đạo các ngành có liên quan, phối hợp chặt chẽ và tiếp tục triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn đạt hiệu quả. Trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện và chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao hàng năm để đưa chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia BHYT gắn với vận động đối tượng không chuyên trách cấp xã, áp tham gia BHXH tự nguyện; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 03-8-2018 của Chính phủ, Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020 có 90% dân số toàn huyện tham gia BHYT, đến năm 2025 có 25% lực lượng lao động của huyện tham gia BHXH.

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung công văn; đồng thời kịp thời báo cáo kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, hàng tháng, quý, cả năm về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND tổng hợp) để theo dõi, chỉ đạo./. *Cán*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Website Hòn Đất;
- Lưu; VT, lthau

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Tân

